



ไทยรัฐ

Thal Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 21 มิถุนายน 2562

ปีที่: 70 ฉบับที่: 22431

หน้า: 3(ซ้าย)

Col.Inch: 29.79 Ad Value: 32,769

PRValue (x3): 98,307

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ไทยรัฐ: การเมืองปฏิรูปถอยหลัง



วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562

การเมืองปฏิรูปถอยหลัง

ในเวทีการเสวนาจัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีนักการเมืองรุ่นใหม่จากหลายพรรค ร่วมแสดงความคิดเห็น นายพริษฐ์ วัชรสินธุ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า มีพรรคที่ประกาศว่าจะปฏิรูปการเมือง แต่ท้ายที่สุดไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร ไม่ว่าจะเป็นใช้อำนาจรัฐอุดหนุนการเมืองเข้าพรรค การเขียนกติกาที่ไม่เป็นธรรม

รวมถึงการแทรกแซงองค์กรอิสระ ใช้อำนาจรัฐเพื่อความได้เปรียบทางการเมืองในช่วงเลือกตั้ง บางเรื่องทำให้การเมืองถอยหลัง เช่น การให้ ส.ว.จากการแต่งตั้ง เลือกนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีบางคนสั่งให้ตรวจสอบ กรณีนักเรียนหลายจังหวัดจัดพานไหว้ครูที่เสียชื่อเสียง การเมือง เชื่อว่าเด็กนักเรียนไม่ได้คิดเอง น่าจะมีใครอยู่เบื้องหลัง

สะท้อนถึงแนวความคิดแบบอำนาจนิยม ที่ฝังรากลึกในสังคมไทย ขัดกับคำสัญญาของ คสช. ที่เขียนผูกมัดไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ว่า จะปฏิรูปประเทศ ในด้านทั้งด้านการเมืองการบริหารราชการแผ่นดิน กระบวนการยุติธรรม การปกครอง ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และตั้งสภาปฏิรูปขึ้นมาถึง 2 สภา คือ สปช. และ สปท. แต่ไม่มีผลงานที่เป็นรูปธรรม

กติกาที่ไม่เป็นธรรมที่ชัดเจน

ที่สุด ได้แก่รัฐธรรมนูญ 2560 ที่นำการเมืองถอยหลังกลับไปอีก 40 กว่าปี เป็นระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ ที่ลอกเลียนมาจากรัฐธรรมนูญ 2521 ใช้บทเฉพาะกาลและ ส.ว.แต่งตั้ง เป็นฐานสำคัญในการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร มี 250 ส.ว.แต่งตั้ง ที่นักเรียนวิจารณ์ว่ามีพลังอำนาจมากกว่า ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งกว่า 35 ล้านคน

ส.ว.จากการแต่งตั้งมีสิทธิเลือกนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งของคนทั้งประเทศ มีอำนาจติดตามเร่งรัด การปฏิรูปประเทศ ส.ว. มีสิทธิร่วมพิจารณาและลงมติร่วมกับ ส.ส. ในร่างกฎหมายที่รัฐบาลอ้างว่าเป็นเรื่อง "การปฏิรูปประเทศ" บางคนตีความแบบเสรีนิยมชัย อ้างว่า พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ก็เป็นกฎหมายการปฏิรูป

ส่วนการปกครองท้องถิ่น หนึ่งใน การปฏิรูปที่สำคัญ ใน 5 ปีภายใต้การปกครองของรัฐบาล คสช. นอกจากจะไม่ปฏิรูปให้ก้าวหน้าแต่กลับทำให้ถอยหลัง กลับคืนสู่ยุคการปกครองของข้าราชการและโดยข้าราชการเต็มตัว ยกเลิกการเลือกตั้ง การปกครองท้องถิ่นทุกระดับ นับตั้งแต่ อบต. เทศบาล อบจ. และแม้แต่องค์กรปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษใน กทม.

การเลือกตั้ง ส.ส. ที่ผ่านมาก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ มีการซื้อสิทธิขายเสียงหรือไม่ มีการใช้อำนาจรัฐเอื้อประโยชน์ให้พรรคหนึ่งพรรคใดหรือไม่ ขณะที่วิธีการชักจูงนักการเมืองเข้าพรรคยังใช้วิธีการ "ลูด" อย่างไม่โปร่งใส ไม่สามารถอ้างว่า มีการปฏิรูปการเมือง ทั้งในช่วงรัฐบาล คสช. และรัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้ง.



กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: จุดประกาย/สุขโซไซตี้

วันที่: ศุกร์ 21 มิถุนายน 2562

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11229

หน้า: 2(ล่าง)

Col.Inch: 60.55 Ad Value: 145,320

PRValue (x3): 435,960

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: วันสุข: 8 องค์กร สร้างภูมิคุ้มกันสังคมไทย ต้านข่าวลวง ข่าว...

8 องค์กร สร้างภูมิคุ้มกันสังคมไทย ต้านข่าวลวง ข่าวปลอม

วันสุข

เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทำให้ทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นทั้งสื่อและผู้รับสื่อเองได้ ขณะเดียวกันโอกาสดังกล่าวกำลังกลายเป็นดาบสองคม เพราะอีกผลกระทบที่ตามมา คือวันนี้สังคมกำลังขาดการตรวจสอบที่มาจากข่าวดัง และน้ำหนักความน่าเชื่อถือ

“สมัยก่อนสื่อมวลชนทำหน้าที่ในฐานะ ‘ผู้รักษาประตูข่าวดัง หรือ Gatekeeper’ ที่คอยกรองข่าวให้กับประชาชน แต่ในวันนี้ทุกคนที่เป็นผู้ใช้สื่อสามารถส่งสารเองได้ จึงต้องทำหน้าที่ในการกรอง และพิจารณาว่าข่าวใดเชื่อถือได้/ไม่ได้ด้วยตนเอง” **วสันต์ ภัยหลิกี้** ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดประเด็นซึ่งด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

ในสังคมข่าวลวงยังทวีความรุนแรงขึ้นของปัญหาข่าวลวง ข่าวปลอม จึงเป็นที่มาของการรวมพลังของภาคีเครือข่ายทั้ง 8 องค์กร ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF), องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS), คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เพื่อร่วมกันสร้างกลไกรับมือ



ด้านข่าวลวง สร้างความตระหนักรู้ และวัฒนธรรมการตรวจสอบที่มาของข่าวให้คนในสังคมก่อนจะเชื่อหรือแชร์ข้อมูลออกไป เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในเชิงลบกับสังคมเป็นวงกว้าง

ทางด้าน **ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม** ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. เล่าถึงบทบาทหน้าที่ของ สสส. ในการต่อต้านข่าวลวง ข่าวปลอมว่า สสส. เข้ามาช่วยประสานการทำงานกับภาคีเครือข่าย จัดกระบวนการ กลุ่มวิชาการ ฝ้าดูสถานการณ์ วิถีกลไกและการแก้ไข และจะเน้นไปที่เรื่องการพัฒนาศักยภาพ

ของคนให้มีทักษะในการรู้เท่าทันในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในข้อมูลของสุขภาพ ที่จะต้องพัฒนาคนให้สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลข่าวลวงข่าวปลอมได้

“การแชร์ข่าวลวงข่าวปลอม ข้อมูลผิด ๆ ถูก ๆ ถือเป็น 1 ใน 3 สิ่งที่เรา มักจะแชร์กันเป็นประจำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเข้าใจผิดของสังคม ไม่ว่าจะเรื่อง

ยา การรักษา และพฤติกรรมต่าง ๆ ไปจนถึงเรื่องเพศ เรื่องค้าขาย ซึ่งมีผลกระทบมากกว่าข่าวสุขภาพด้วยซ้ำ” **ดร.นพ.ไพโรจน์** กล่าว

สุภิญญา กลางณรงค์ ประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภค สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านของสื่อมวลชนที่พัฒนาจากสื่อกระจายเสียงและสื่อสิ่งพิมพ์ เข้าสู่ยุคของสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้บทบาทของสื่อมวลชนแบบดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไป การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและแหล่งที่มาของข่าวเปลี่ยนไป ผู้รับสารมีช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น การผลิตข้อมูลข่าวสารในหลากหลายรูปแบบรวมถึงข้อมูลข่าวลวงจึงเป็นปัญหาระดับโลก จึงเป็นที่มาของการผนึกพลังเพื่อรับมือกับปัญหาข่าวลวงข่าวปลอม โอกาสเดียวกันนี้

ทั้ง 8 ภาคี ได้ร่วมกันประกาศปฏิญญา 5 ข้อ เพื่อลดปัญหาข่าวลวงดังนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือซึ่งกันและกันในภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิด



กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: จุดประกาย/สุขโซไซตี้

วันที่: ศุกร์ 21 มิถุนายน 2562

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11229

หน้า: 2(ล่าง)

Col.Inch: 60.55 Ad Value: 145,320

PRValue (x3): 435,960

คลิป: 5:55

คอลัมน์: วันสุข: 8 องค์กร สร้างภูมิคุ้มกันสังคมไทย ต้านข่าวลวง ข่าว...

การทำงานร่วมกันเพื่อรับมือและรวมพลังต่อต้านข่าวลวงในทุกระดับของสังคม

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลักดันนโยบายในการต่อต้านข่าวลวงในระดับประเทศและเกิดการขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านข่าวลวง ทั้งในระดับสังคม ชุมชน และประเทศชาติ

3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้เกิดการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านข่าวลวง รวมทั้งหาแนวทางปฏิบัติต้นแบบ (Best Practice) เพื่อให้เกิดฐานความรู้และแนวทางปฏิบัติอันจะนำไปสู่การผลักดันให้เกิดพลังความรู้ของสังคม

4. พัฒนาระบบการ รูปแบบการทำงาน และนวัตกรรมตลอดจนเครื่องมือหรือกลไกเฝ้าระวังเพื่อใช้ในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาข่าวลวงอย่างมีส่วนร่วม ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งภาควิชาการ วิชาชีพ ผู้ผลิตสื่อภาคประชาชน และผู้ใช้สื่อ

5. ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจด้านการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ

และดิจิทัล (Media Information and Digital Literacy: MIDL) ประชาชนเกิดภูมิคุ้มกันต่อปัญหาข่าวลวง และพัฒนาประชาชนในประเทศไปสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen)

“การลงนามและประกาศปฏิญญาถือเป็นความร่วมมือที่จะเสริมพลังและสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันของภาคีเครือข่าย เพื่อขยายผลองค์ความรู้ด้านการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อให้กับประชาชน ให้มีความรู้เท่าทันและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ภายใต้ระบบนิเวศสื่อที่ดี” วสันต์ กล่าวทิ้งท้าย



ข่าวสด

กรอบข่าว

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 21 มิถุนายน 2562

ปีที่: 29 ฉบับที่: 10342 หน้า: 6(ล่าง)

Col.Inch: 10.71 Ad Value: 11,781 PRValue (x3): 35,343

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ท้องถิ่นชวนรู้: พลเมืองประชาธิปไตย

ท้องถิ่นชวนรู้

พลเมืองประชาธิปไตย

ศ. วย ศด.ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (มธ.) ว่า ตามยุทธศาสตร์
ที่สำคัญของ มธ.คือการปลูกฝังจิตวิญญาณ
ธรรมศาสตร์ และทำนุบำรุงสังคม ประชาธิป
ไตย คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม ให้แก่
ประชาชนและสังคม ผ่านกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่

สังคม รวมถึงการให้บริการสุขภาพแบบองค์
รวมแก่สังคมอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้น คณะรัฐศาสตร์ มธ. ร่วมกับศูนย์
ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมืองประชาธิปไตย ได้จัดการอบรมและ
พัฒนาครูด้านสังคมศึกษาแล้ว ในการนี้คณะ
รัฐศาสตร์ มธ. กำหนดจัดโครงการอบรม
พัฒนาครูเรื่อง “ครูกับการสร้างพลเมือง
ประชาธิปไตย” สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคม
ศึกษา ระดับมัธยมฯ ระหว่าง 13-16 ก.ค.
ที่คณะรัฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

ความร่วมมือ ‘ข่าวสด’-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย